



# จุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา



[www.nppolytech.ac.th/info](http://www.nppolytech.ac.th/info)



โทรศัพท์ / โทรสาร 0349-852-05



Line : npt2562

จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 121 เดือน มีนาคม 2566 รวบรวมและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์

## วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวนวรรตน์ เศษปาง (หัวหน้าศูนย์อาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่) นางมาลี จุติยนต์ และนายวิทยา ท้าวกล้า ทีมงานศูนย์กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ,วิทยาลัยเทคนิคพิมาย และศูนย์วิสาหกิจชุมชนดงมะไฟ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอาชีวะ สร้างมาตรฐานรองรับการพัฒนาหลักสูตรอบรมกาแฟอาชีวะในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น โดยมีสถานศึกษาในสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่าง กลุ่มภาคกลาง เข้าร่วมต่อไป

## วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินโครงการสนับสนุนให้มีสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Clip การสอนด้วยโปรแกรม Capcut และ การจัดทำ e-Portfolio ด้วยโปรแกรม Google Site” ให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยครูจิรภิญญา ศิลปะศาสตร์พิริยะ และ ครูณฐนน ศิริโสม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

## วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรรตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา บริการกาแฟและเครื่องดื่ม ถวายพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป และผู้เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธรูปบรมมศักดิ์สิทธิ์ สยามมิตรจักรีสัญญ์ อนุสรณ์ศึกษาทรงสร้างสรรค์ ประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางตริณัฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

## วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรรรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์กาแฟอาชีพะจันทน์หอมกาแฟ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา บริการกาแฟและเครื่องดื่ม ถวายพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป และผู้เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธรูปอารามศักดิ์สิทธิ์ สยามมิตรจักรีสถูฐิ์ อนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ ประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางตริณัฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงศึกษาธิการ

## วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรรรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์กาแฟอาชีพะจันทน์หอมกาแฟ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีพะจันทน์หอมคอฟฟี่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

## วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Meeting ณ ห้องประชุมคุณธรรม อาคารพระครูสาธุกิจวิมล(หลวงพ่อเล็กชิต) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

## วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสันออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การจัดดอกไม้ และการชงกาแฟด้วยอุปกรณ์ Slow Bar ให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมเมือง เทศบาลโพรงมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการประชาชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(Fix It Center) ร่วมกับเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และจัดฝึกอบรมวิชาชีพซีพีระยะสั้น ประกอบด้วย วิชาช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ วิชาช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และวิชาการชงกาแฟ ด้วยอุปกรณ์ Slow Bar ให้กับประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และศาลาอเนกประสงค์ บ้านคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาววรรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้อาชีพะจันทน์หอมคาเฟ่ และนายวิทยา ท้าวกล้า ให้การต้อนรับตัวแทนสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว(ประเทศไทย) ภายใต้โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ POP Beauty เข้าดูสถานที่สำหรับจัดอบรมวิชาชีพความงามเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านความงาม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำนางสาวรัตปภัสสร คุลิมจิรสิริ หัวหน้างานบัญชี และนางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์ ที่ปรึกษาหัวหน้างานบัญชี รับติดตามและตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีระบบ GFMS จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเครือข่ายจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกนกรรณ เตียศิริ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณมาลัย มาสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แนวทางการประกอบอาชีพและอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ ในอนาคตให้กับนักเรียน ปวช. 3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 22 มีนาคม 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายชนาธิป สุภามงคล หัวหน้างานทะเบียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความมุ่งมั่น ตั้งใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาและรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 22 มีนาคม 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมมอบหมายให้นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบุคลากร ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ปรีกษาหารือข้อราชการและแนวทางการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และนายณฐนน ติริโสสม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปรายงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาปลอดภัย โดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 25 มีนาคม 2566



วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ ชุมชนวัดหนองดินแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง จัดทำกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบำบัดน้ำในลำคลองบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธศิลาเมณี(หลวงพ่อแดง) โดยมีพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง เจ้าคณะตำบลสวนป่า วัดหนองดินแดงรับมอบ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชน (Skilling up Youths for) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ EDF (The Education for Development Foundation) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์พลังงาน สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง ณ วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มีนาคม 2566



วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2566 การตัดสินการประกวดหนังสือ ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ และสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดร. ธวัชชัย อู่พานิช กรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สาโรจน์ ขจรจันทน์ นายกษัตริย์ศึก นายกษัตริย์ศึก นายกษัตริย์ศึก นายกษัตริย์ศึก และว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิศา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมพิจารณาตัดสินผลงานหนังสือจากสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวม 68 ผลงาน โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณาตามเกณฑ์ดำเนินการตัดสินเป็นวันแรก ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 26 มีนาคม 2566



วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2566 การตัดสินการประกวดหนังสือ ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ และสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ดร.ธวัชชัย อู่พานิช ดร.สาโรจน์ ขจรจันทน์ และว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิศา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันวิพากษ์และสรุปผลประกวดหนังสือเป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 27 มีนาคม 2566



พิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2566 การตัดสินใจ การประกวดหนังสือ ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการ ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย อันตรายต่าง ๆ และสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน นายศราวุฒิ คชภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายเศรษฐศิษฐ์ ณรงค์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ และว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันสรุปผลการคัดเลือกหนังสือและจัดทำคู่มือการใช้สื่อหนังสือ ๓๓ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 31 มีนาคม 2566



วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินการโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 โดย ดร.ธวัชชัย อู่พานิช บรรยายแนวทางการจัดทำแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการ และนโยบาย ศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา 5 กลุ่ม ,เสวนา “ดูแลเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไร ให้ห่างไกลยาเสพติด” โดย นายสุป็น แพงบุปผา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลสมทบ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนและเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และร่วมสรุปผลปรับปรุงแผนปฏิบัติการกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา (ป้องกัน ค้นหา) เข้ากับ Best Practice ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม